

## ดูต้นฉบับข่าวได้ที่

เรื่อง	แหล่งที่มา	
แอลพีจี	กรุงเทพธุรกิจ	<a href="https://www.bangkokbiznews.com/business/994049">https://www.bangkokbiznews.com/business/994049</a>
	ไทยโพสต์	<a href="https://www.thaipost.net/one-newspaper/105562/">https://www.thaipost.net/one-newspaper/105562/</a>

# นายกฯสั่งรับมือยึดเยื่อ3เดือน อู่ค่าก๊าซช่วยร้าน'คนละครึ่ง'

**กรุงเทพธุรกิจ** ● “นายกฯ”ประเมินสงครามยึดเยื่ออย่างน้อย 3 เดือน ห่วงบมีจำกัดสั่งทำมาตรการดูแลค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการรัฐ อู่ค่าแอลพีจี ค่าน้ำมันเบนซินช่วยค่าก๊าซให้ร้านค้าที่ร่วมคนละครึ่ง เร่ง “คลัง-พลังงาน”ทำแผนเข้า ครม. จับตาบง.วันนี้ เคาะเติมเงินค่าพลังงานผ่านบัตรสวัสดิการ ด้าน สศช.เผยเงินกู้เหลือ 7.4 หมื่นล้าน ปรับแผนใช้เงินให้สอดคล้องสถานการณ์

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) วานนี้(16 มี.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมว่า สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันเกิดความขัดแย้งขึ้นเพราะโลกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมากขึ้น มีการเลือกข้างกันมากขึ้น ประเทศไทยต้องยืนอยู่ให้ได้เวลานี้ในเวทีโลก หลายคนมีความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่เราก็มีหลักการตัดสินใจว่าจะทำอะไรกับสถานการณ์ขณะนี้ เพราะเราเป็นประเทศอาเซียนเป็นประเทศเล็ก การวางบทบาทของเราก็ต้องระมัดระวังอย่างที่สุด

ทั้งนี้คาดว่าสถานการณ์การรบของรัสเซียกับยูเครน จะยังเป็นปัญหาอยู่อีกสักระยะหนึ่ง อาจจะเร็วหรือช้า ขึ้นอย่างน้อย 3 เดือน รัฐบาลจะต้องเตรียมมาตรการ

ทุกอย่างให้พร้อมเพราะประเทศยังมีปัญหาอีกมาก ฉะนั้นการนำเงินที่มีจำกัดมาอุดหนุนเรื่องพลังงานอย่างเดียวคงไม่พอ ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น จึงต้องหามาตรการอื่นมาเสริมด้วย

นายกรัฐมนตรี กล่าวหลังการประชุมคนร. ว่า จากการประชุมหรือเรื่องพลังงานและการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนร่วมกับนายสุพัฒนพงษ์ รมช.มี.ชาวี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอัครม พิทยาไพสฐิ รมช.ตรีว่าการกระทรวงการคลังคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 15 มี.ค.2565 ได้พิจารณา

มาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในช่วงที่ราคาพลังงานและเงินเพื่อเพิ่มสูง โดยช่วยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีมาตรการเบื้องต้นคือการบรรเทาผลกระทบราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ให้กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐบาลตั้งราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 30 บาท โดยใช้เงินอุดหนุนหลายหมื่นล้านบาท และต่อไปต้องดูแลพลังงานอื่น เช่น ก๊าซหุงต้ม แอลพีจี ขณะที่ราคาพลังงานมีความผันผวนขึ้นลงทุกวันจึงขอให้เข้าใจว่ารัฐบาลดูแลเต็มที่โดยขอให้ร่วมมือและช่วยกันปรับตัวในสถานการณ์นี้ ซึ่งรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาค่าและดูแลประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเต็มที่

### อู่ค่าก๊าซร้านค้าคนละครึ่ง

สำหรับมาตรการระยะต่อไปการช่วยเหลือค้าปลีกหุงต้มสำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง การช่วยเหลือค่าไฟฟ้า การช่วยเหลือเรื่องของราคาน้ำมันเบนซินในกลุ่มบริการยานยนต์รับจ้าง รวมถึงจะขอความร่วมมือให้ผู้ค้าเอ็นจีวีให้ตรึงราคาช่วงวิกฤติพลังงานไปก่อนเป็นสิ่งที่รัฐทำได้ในเวลานี้ ซึ่งจะสรุปภายในสัปดาห์นี้เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ

พยายามตั้งดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท ซึ่งราคาจริงควรจะเป็น 35-37 บาท จะตั้งเท่าที่มีเงินเหลือ และปัจจุบันใช้กองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิงตรึงราคาของหน่วยงานติดลบ และก็ได้อีก 40,000 ล้านบาท ถ้าทำได้ดีที่สุดแล้วอาจต้องมีมาตรการอื่นเพิ่ม ต้องขอความร่วมมือประชาชนช่วงสถานการณ์วิกฤติ ต้องติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่แกว่งขึ้นลง หลายคนบอกว่าทำไมราคาไม่มันลงแล้วไม่ลดลง อย่าลืมว่าที่ผ่านมามีคนแหงเงินราคาอยู่แล้ว ไม่ว่าจะลงอย่างไรก็กินลิตรละ 30 บาท

### นายกฯขอเอกชนลดราคา

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว ว่า ขอให้เข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยทุกคนเข้าใจและร่วมมือกัน เพราะถ้าไม่ร่วมมือกันหรือขัดแย้งกันจะทำให้แก้ไขวิกฤติไม่ได้ โดยรัฐบาลพยายามทำเต็มที่และทุกกระทรวงต้องช่วยกันภายใต้งบประมาณที่มีไม่พอแต่มีปัญหาลดหลายเรื่อง

สำหรับประเด็นอาหารสัตว์และปุ๋ยได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาความช่วยเหลือเรื่องปุ๋ยเคมีราคาแพง เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร

เพราะปัจจุบันแม้ต้องนำเข้าและหลายประเทศไม่ส่งออกจึงต้องแก้ปัญหาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ หรือที่เรียกว่าปุ๋ยสังเคราะห์ ให้เหมาะสมชนิดของพืชแต่ละชนิดแทน

“เรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะไข่ไก่เป็นหน้าที่กระทรวงที่รับผิดชอบในการควบคุมราคา แต่ต้องดูว่าเป็นธุรกิจเช่นกัน ถ้าคุมราคาไว้ในขณะที่ต้นทุนสูงจะให้อายุในราคาต่ำกว่าธุรกิจไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องดูความเหมาะสมให้เกิดความเป็นธรรม ก็อยากขอร้องให้เอกชนลดราคาลงบ้าง ไม่ใช่ลดจากราคาเดิมก่อนมีสงคราม แต่อยากขอให้ลดในส่วนกำไรลงมาได้หรือไม่ เพราะรัฐไม่ยกควบคุมกลไกการธุรกิจไม่ได้”

### บง.จ่อเคาะมาตรการพลังงาน

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (บง.) วานนี้ (17 มี.ค.) อาจพิจารณามาตรการด้านพลังงานก่อนที่นายสุพัฒนพงษ์จะแถลง โดยกรมธุรกิจพลังงานจะรายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ใช้แอลพีจีภาคครัวเรือนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ปัจจุบันผู้ถือบัตร 13.5 ล้านคน และรับเงินอุดหนุนค่าก๊าซครัวเรือนละ 45 บาท ต่อ 3 เดือน โดยกระทรวงพลังงานหรือกระทรวงการคลังของบกลางเพื่อเพิ่มวงเงินอีก 55 บาท เป็น 100 บาท

ส่วนมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้เบนซินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขณะนี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้หารือการขراجการคลังและการวางวงเงินตามเพื่อทำข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียน 21 ล้านคัน ซึ่งต้องแยกผู้ถือบัตรสวัสดิการเพื่อประเมินงบประมาณให้สอดคล้องกับการใช้เบนซินเฉลี่ยเดือนละ 50 ลิตร

ทั้งนี้หากได้ข้อสรุปจะเสนอ ครม. ด้ปาทัดหน้าเพื่อดำเนินการเติมเงินในบัตรสวัสดิการให้เดือน เม.ย.2565

นอกจากนี้บง.จะพิจารณาแนวทางปรับราคาแอลพีจีที่จะปรับกำหนดตามมาตรการตั้งราคาของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในวันที่ 31 มี.ค.2565 ซึ่งใช้เงินเดือนละ 2,000 ล้านบาท พุ่งราคาไม่ให้เกิน 318 บาท ต่อถัง 15 กก. และจะปรับเป็น 333 บาท

### เล็งรับซื้อไฟ'เอสพีพี'เพิ่ม

รวมทั้งจะพิจารณาแผนรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลส่วนเพิ่มของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในราคา 2 บาทต่อหน่วย โดยกำหนด 2 แนว คือ 1.ไว้ราคากำหนดหรือบวกจากทุนเล็กน้อย เพราะแต่ละประเภทโรงไฟฟ้าไม่เหมือนกัน 2.ไว้ราคาเท่ากันแบบไม่ต้นทุนการติดตั้ง แต่ต้องไม่เกินราคาที่รับซื้อจาก โดยการปรับราคาครั้งนี้จะมีโรงงที่มีศักยภาพพร้อมขายทันที 200 เมกะวัตต์

“แนวคิดดังกล่าวเป็นทางเลือกเพราะถ้าซื้อแพงจะทำให้ประชาชนจ่ายแพง แต่ถ้าซื้อถูกจะไม่มีผู้ขาย มองไว้มากกว่า 10 โรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงงานเก่าตาลเพราะเดินเครื่องช่วงที่บ้อยย มีกำลังผลิตเหลือ นำมาผลิตไฟฟ้าขายเป็น SPP ช่วงไหนไม่บ้อยยก็ผลิตไฟฟ้าขายเข้ารัฐ และหาเรื่องเพิ่มเพิ่ม เช่น บ้อยยช่วงข้าวโพด” แหล่งข่าว กล่าว

สำหรับการรับซื้อไฟดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบจากปริมาณก๊าซธรรมชาติในแหล่งเอราวัณที่ทยอยไป เพราะปัจจุบันราคาแอลเอ็นจีในตลาดโลกที่สูงขึ้นและไทยเป็นประเทศนำเข้า รวมถึงช่วงการเปลี่ยนถ่ายการบริหารจัดการแหล่งเอราวัณล่าช้า กำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอตามเงื่อนไขสัญญา ระบบแบบปันผลผลิต (PSC) ที่กำหนดปริมาณการผลิตขั้นต่ำ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ส่งผลให้ก๊าซบางส่วนที่ใช้ผลิตไฟฟ้าหายไป และยังเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)

### งบเงินกู้เหลือ 7.4 หมื่นล้าน

นายธนกร พิทยนันท์ เลขาธิการ สศช. กล่าว ว่า ปัจจุบันเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน พ.ศ.2564 วงเงิน 5 แสนล้านบาท มีวงเงินเหลือ 74,000 ล้านบาท โดยเงินจำนวนนี้รวมกับวงเงินที่ได้ตีมาจากวงเงินคงเหลือจากโครงการคนละครึ่งเฟส 3 และโครงการที่ใช้ยิงได้ และมีวงเงินส่งตักให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ 1,000 ล้านบาท โดยแนวทางการจัดสรรเงินกู้ในระยะต่อไป จะมีการประเมินสถานการณ์และหาแนวระดมในการใช้เงินกู้-อีกข้อ ส่วนการแถลงมาตรการของทั้งกระทรวงก็ต้องขอความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานก่อน